



Số 5, 5 tháng Tư, 2023

Trường St Joseph

10 Ina Avenue, Ottoway S A 5013
Telephone: (08) 8415 1100
Email: info@stjotto.catholic.edu.au
Website: www.stjotto.catholic.edu.au

**Trong tất cả những niềm yêu
thương**

Cửa hàng Đồng phục

Mở cửa vào Thứ Hai và Thứ Sáu từ
8g30 đến 9g30 sáng

Nhóm Sinh Hoạt Thiếu nhi

Thứ sáu - 10g đến 11g30 sáng

Chăm sóc Ngoài Giờ Học

Hàng ngày Trừ Thứ ba
7g30 đến 8g30 sáng
và 2g45 đến 6g chiều

Thứ ba

2g45 trưa đến 6g chiều

Cần giữ chỗ trước

ĐT di động: 0437 863 067

Giáo xứ St. Maximilian Kolbe

Linh mục - Cha Marek Ptak CR

Điện thoại: **(08) 8447 3223**

Thánh lễ

Thứ bảy 6g30 tối

Chủ nhật 8g30 sáng Anh ngữ &

10g30 sáng Ba Lan ngữ

Thứ Tư 6g30 tối Anh ngữ & Ba Lan
ngữ

Trừ Thứ Ba

(xin hỏi lại Giáo xứ)

Bản Tin

Đặc sắc của lớp R/1 - Ba năng khiếu

Lớp R/1 đã tham gia các buổi Tri-Skills từ Tuần 8-11 của Học kỳ 1, cùng với các lớp khác trong trường của chúng ta. Tri-Skills liên quan đến ba kỹ năng thể thao, khiêu vũ và thể dục dụng cụ. Chúng em đang có rất nhiều niềm vui!



Chúng ta nhìn nhận là trường chúng ta nằm trong đất nước Kaura. Chúng ta ghi ơn và tôn kính người Kaurna là những người tiếp tục gìn giữ đồng bằng Adelaide và tỏ lòng tôn kính các bậc Trưởng thượng trong quá khứ lẫn hiện tại.

Tin của Hiệu trưởng

Bản sắc Công giáo

Mùa Chay là mùa Giáo Hội dẫn đến Lễ Phục Sinh. Đó là thời gian cầu nguyện, suy tư và hiến mình cho người khác để trở nên gần gũi với Chúa hơn. Đây cũng là thời gian mà chúng ta chuẩn bị cho các biến cố của Lễ Phục Sinh, cụ thể là Cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu.

Khi Đức Chúa Trời chọn bước vào thế giới này với tư cách là Chúa Giê-su, ngài đã làm điều đó một cách trọn vẹn, trở thành một người trong chúng ta cho đến chết. Anh ta đã bị từ chối, bị coi thường, bị lạm dụng, bị chế nhạo và bị sát hại. Anh ta đau khổ, chết và được chôn cất lặng lẽ. Thông điệp của anh như một hạt giống chôn vùi trong bóng tối, sâu dưới lòng đất, chờ thời khắc bùng lên sức sống mới.

Tuần này là tuần cuối cùng của Mùa Chay, cụ thể là Tuần Thánh, tuần chúng ta bắt đầu hành trình hướng tới Lễ Phục Sinh. Trong suốt tuần này với tư cách là một trường học, chúng ta sẽ thăm lại các sự kiện của Chúa Nhật Lễ Lá, Bữa Tiệc Ly và Chặng Đàng Thánh Giá. Câu chuyện tiếp tục sau đó với việc mừng Chúa Phục Sinh trong Mùa Phục Sinh mà chúng ta sẽ cử hành từ tuần tới.

Tin tức về giáo trình

Tôi kèm theo đây hai bài toán đố mà quý vị có thể cùng giải đáp với con mình.

Các bài toán đố trong tuần này:

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3

Trong túi tôi có 2 đồng la và 50 xu. Tôi có thể có những đồng tiền nào?

Lớp 4-6

Tôi đã lấy ra \$315 từ ngân hàng. Có những cách nào khác nhau để tôi có thể yêu cầu số tiền này bằng tiền đồng?

Chúc mọi người giải toán vui vẻ.

Dưới đây là một phần của bài báo đăng trên tờ Sydney Morning Herald tập trung vào những lợi ích của việc đọc sách cho trẻ em.

Các nhà nghiên cứu ở Melbourne đã chứng minh điều mà cha mẹ đã biết từ lâu bằng trực giác - quý vị càng đọc nhiều sách cho con mình thường xuyên ngay từ khi còn nhỏ, tác động tích cực đến kỹ năng đọc và tư duy của chúng càng lớn.

Viện Nghiên cứu Xã hội và Kinh tế Ứng dụng Melbourne không chỉ chứng minh tác động nhân quả giữa tần suất đọc sách cho trẻ em và sự phát triển của trẻ em mà còn lần đầu tiên đo lường những lợi ích.

Trẻ em từ bốn đến năm tuổi được nghe đọc sách từ ba đến năm lần một tuần có khả năng đọc giống như trẻ có sáu tháng tuổi hơn (khi chỉ nghe đọc cho hai lần hoặc ít hơn một tuần).

Đọc sách cho trẻ em từ sáu đến bảy ngày một tuần giúp chúng tiến xa hơn một năm so với những trẻ không được nghe đọc sách. Người ta cũng phát hiện ra rằng việc đọc sách cho trẻ nhỏ có tác động tích cực đến sự phát triển các kỹ năng tính toán.

Giáo sư Guyonne Kalb, giám đốc của Chương trình Chính sách Xã hội và Kinh tế Lao động của học viện, đồng thời là đồng tác giả của chương trình nghiên cứu cho biết: "Có vẻ như những trẻ em được nghe đọc sách thường xuyên hơn sẽ tiếp tục học tốt hơn khi chúng lớn lên so với những đứa trẻ khác..

Chương trình Nghiên cứu - được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Phát triển Tuổi thơ - tìm thấy những kết quả tích cực xảy ra ở trẻ em bất kể thu nhập của cha mẹ, trình độ học vấn hay nền tảng văn hóa.

Giáo sư Kalb cho biết: "Chúng tôi muốn thử và xác định xem bản thân việc đọc sách có dẫn đến kết quả tốt hơn hay việc cha mẹ đọc sách cho con cái của họ có những điều khác đang xảy ra".

"Chúng tôi đã làm việc với trẻ em đại diện cho nhiều hoàn cảnh gia đình khác nhau, từ mọi nguồn gốc và hoàn cảnh kinh tế khác nhau. Chúng tôi thấy rằng không cần biết đứa trẻ xuất thân từ gia đình giàu hay nghèo, cha mẹ có học vấn cao hay thấp, việc đọc sách cho chúng sẽ dẫn đến kết quả phát triển tốt hơn."

Nghiên cứu theo chiều dọc đã theo dõi các kỹ năng đọc của hơn 4000 trẻ em, từ 4 đến 5 tuổi vào năm 2004, cho đến 10 đến 11 tuổi.

Bộ trưởng Bộ Trẻ em và Phát triển Tuổi thơ của Victoria, Wendy Lovell, cho biết nghiên cứu này là "một bước tiến thú vị" để hiểu tầm quan trọng của việc đọc sách cho trẻ thơ.

Chúc mọi người đọc sách vui vẻ.

Giảng Day và Học Tập trong Đơn vị Lớp 1-2 và 2-3 của trường

Lớp 1/2D – N Doyle

Tất cả học sinh Lớp 1/2 đã ổn định tập quán trong lớp học và là những học sinh rất vui vẻ. Cả lớp đã cử hành Mùa Chay trong môn tôn giáo và tận hưởng Thánh lễ Thứ Ba và Thứ Tư Lễ Tro. Cả lớp đã đọc những câu chuyện về Chương trình Từ bi và suy nghĩ về những người mà họ có thể giúp đỡ.

Các nhóm văn học đang tiến triển tốt, và cả lớp đang làm việc để tách các từ, ghép các từ bằng các chữ cái, sử dụng bảng cầu vòng của họ và viết các câu thú vị để học các từ trong danh sách đánh vần. Trong phần viết câu, cả lớp đã làm việc với các văn kể và xem xét việc viết những câu chuyện cổ tích của riêng mình. Các học sinh thích tự đọc sách mỗi sáng và các em đang tập đọc to tiếng với tốc độ vừa phải.

Là một phần của các nhóm Toán học, học sinh đang làm việc thông qua các chuỗi số để tìm kiếm các khuôn mẫu, đếm xuôi và ngược, đếm ngắt quãng theo 2, 5 và 10 và nhìn vào giá trị vị trí bằng cách sử dụng các số có 2 chữ số trong phép cộng và phép trừ.

Tin của Hiệu trưởng (tiếp theo)

Lớp 2/3C – J Craig

Học sinh lớp 2/3 đã làm việc rất hiệu quả và bận rộn trong học kỳ này. Các em Lớp 3 đã hoàn thành NAPLAN đầu tiên của mình và sẽ được khen ngợi vì những nỗ lực và khả năng phục hồi của các em trong quá trình hoàn thành nó.

Lớp học đã bắt đầu học các văn Kể chuyện, Tường thuật và Đọc có Hướng dẫn trong các nhóm Văn học. Ba nhà giáo dục hiện đang làm việc với học sinh (Simon McCullough, Trish Pfeiffer, Jennifer Craig) và học sinh đã thể hiện sự hào hứng và có tổ chức khi chuyển sang nhóm của mình mỗi sáng. Học sinh trong mỗi nhóm văn học đã chứng tỏ sự nhiệt tình trong việc đọc to tiếng cho nhau nghe trong các lần Đọc có Hướng dẫn luân phiên, bao gồm các bài tập về ngôn ngữ nói, chiến lược hiểu và kỹ thuật đọc/viết. Học sinh cũng đã sử dụng các thiết bị bề mặt của mình làm công cụ học tập trong các nhóm này và đã thể hiện sự độc lập và tự tin khi sử dụng chúng trong học kỳ.

Trong Toán học, lớp đã tập trung vào ba nhóm toán học lớn trong lớp. Các nhóm này đang tìm hiểu về Phép cộng, Giá trị theo vị trí lên đến hàng chục nghìn, Mẫu số và Số chẵn và lẻ. Học sinh sẽ bắt đầu học về Phép trừ và Thời gian trong vài tuần tới.

Tin tức nhân sự

Tôi vui mừng khi thông báo rằng Cindy Chong đã được bổ nhiệm làm Giáo viên Thay thế Lớp 2-3 cho Học kỳ 2,3,4 trong khi Jennifer Craig nghỉ sinh để chào đón đứa con thứ hai. Đây là khoảng thời gian hiện tại đối với Jennifer và chồng cô ấy là Joshua, và chúng tôi chúc họ cũng như gia đình đang lớn mạnh của họ mọi điều tốt đẹp nhất.

Cindy rất quen thuộc với cộng đồng trường của chúng ta. Cô ấy đã dành thời gian ở trường vào năm 2022 với tư cách là Giáo viên Thay thế Tạm thời và đã dành vài ngày ở lớp 2-3 trong học kỳ này để chuẩn bị cho Học kỳ 2. Cindy đến với chúng ta qua sự giới thiệu của một số đồng nghiệp. Tôi hy vọng quý vị sẽ cùng tôi chào đón Cindy đến với cộng đồng trường của chúng ta.

Cuộc trò chuyện học tập giữa phụ huynh và giáo viên

Xin cảm ơn các gia đình đã tham gia Cuộc trò chuyện về Học tập của Phụ huynh và Giáo viên của chúng tôi vào tuần trước. Tôi cũng muốn cảm ơn các giáo viên của chúng tôi qua công việc chuẩn bị của họ và vì họ đã sẵn sàng. Những cuộc trò chuyện này tạo cơ hội cho giáo viên chia sẻ những tiến bộ trong học tập và xã hội mà con em quý vị đã đạt được và thảo luận về các lãnh vực phát triển và lập mục tiêu trong tương lai. Cuộc trò chuyện học tập giữa giáo viên và phụ huynh của chúng tôi cũng tạo cơ hội cho phụ huynh đặt câu hỏi cho giáo viên liên quan đến sự phát triển của con em.

Nếu quý vị nào không thể tham dự cuộc trò chuyện tuần trước và muốn sắp xếp thời gian để gặp giáo viên chủ nhiệm của con mình, vui lòng liên hệ trực tiếp với giáo viên và sắp xếp thời gian phù hợp cho cả hai bên.

An toàn và Phúc lợi của Học sinh

Chính sách Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên của Tổng Giáo phận Công giáo Adelaide có thể được tìm thấy trên trang mạng của trường chúng ta dưới mục Cộng đồng, Phúc lợi, Phúc lợi của Con bạn. Chính sách vạch ra các nguyên tắc và trách nhiệm chính của các trường Công giáo để đảm bảo cách tiếp cận cộng đồng tổng thể đối với việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên dưới sự chăm sóc của họ. Tôi khuyến khích quý vị truy cập trang mạng của chúng tôi để xem chính sách đầy đủ.

Chương trình giảng dạy Giữ an toàn: Bảo vệ trẻ em, theo một nghĩa nào đó, là thành phần chương trình giảng dạy của *Chính sách Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên của Tổng giáo phận Công giáo Adelaide* liên kết trực tiếp với Chương trình giáo dục tôn giáo, Chương trình giảng dạy được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa và quá trình học tập chuyên nghiệp của chúng tôi chung quanh Chương trình Vấn đề Trẻ em. *Chương trình giảng dạy Giữ an toàn: Bảo vệ trẻ em* chiếm một phần lớn trọng tâm trong lớp học của chúng tôi trong 3 tuần đầu tiên của năm học.

Tại sao chúng ta dạy trẻ em về giữ an toàn

Bộ có trách nhiệm pháp lý trong việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi bị lạm dụng trong môi trường học tập của mình và trong cộng đồng rộng lớn hơn. Tất cả trẻ em và thanh thiếu niên đều có quyền:

- được đối xử tôn trọng và được bảo vệ khỏi bị tổn hại
- được hỏi về ý kiến của họ về những điều ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và được lắng nghe
- cảm thấy và được an toàn khi tương tác với người lớn và trẻ em và thanh thiếu niên khác
- hiểu càng sớm càng tốt ý nghĩa của 'cảm giác và được an toàn'.

Tin của Hiệu trưởng (tiếp theo)

Chủ đề của giáo trình

Giáo trình được theo 2 chủ đề chính:

- tất cả chúng ta đều có quyền được an toàn
- chúng ta có thể giúp bản thân được an toàn bằng cách nói chuyện với những người mà chúng ta tin tưởng.

Lãnh vực trọng tâm

2 chủ đề được tìm hiểu thông qua 4 lãnh vực trọng tâm:

- quyền được an toàn
- các mối quan hệ
- nhận biết và báo cáo việc lạm dụng
- các chiến lược bảo vệ.

Các lãnh vực trọng tâm được nhắm mục tiêu vào độ tuổi của người học.

Tài liệu An toàn mạng: Giữ an toàn cho Trẻ em trong một Thế giới Kết nối cũng có thể được tìm thấy trên trang mạng của trường chúng ta dưới mục Cộng đồng, Phúc lợi, Phúc lợi cho con em. Tài liệu nhằm đảm bảo một môi trường học tập an toàn cho tất cả trẻ em khi sử dụng Công Nghệ Thông Tin và làm việc trực tuyến.

Chính sách của trường về Sức khỏe và Trách nhiệm Cá nhân của Học sinh cũng có thể được tìm thấy trên trang mạng của trường dưới mục Cộng đồng, Phúc lợi, Phúc lợi của Con em.

Nói chung, các tài liệu này phác thảo các quy trình và thủ tục tại chỗ để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi cho tất cả trẻ em dưới sự chăm sóc của chúng ta.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào chung quanh các tài liệu nào trong số này hoặc muốn được rõ thêm, vui lòng nói chuyện với giáo viên đứng lớp của con quý vị, APRIM Simon McCullough của chúng tôi hoặc cá nhân tôi.

Trường của chúng ta đã đăng ký trên trang **Be You** (trước đây là **Beyond Blue**) để nhận thông tin liên lạc thường xuyên về các cơ hội học tập chuyên nghiệp để hỗ trợ phúc lợi cho con em chúng ta. Trang mạng cũng cung cấp nhiều tài liệu và ý tưởng để hỗ trợ sức khỏe tâm thần và phúc lợi của những người trẻ tuổi của chúng ta. Tôi khuyến khích quý vị hãy truy cập trang mạng tại <https://beyou.edu.au/> để tự tìm hiểu.

Ngày Thể thao – Thứ Hai ngày 8 tháng 5 (Tuần 2 Học kỳ 2).

Ngày Thể thao năm nay sẽ được tổ chức tại Câu lạc bộ Điền kinh Port Adelaide. Nó hứa hẹn sẽ là một ngày tuyệt vời đầy niềm vui cho tất cả con em của chúng ta. Daniel Nguyễn, Giáo viên Chuyên môn về Giáo dục Thể chất và Điều phối viên Thể thao của chúng tôi, đã bận rộn lên kế hoạch cho ngày này. Lịch trình của Ngày thể thao là để tránh cái nóng mùa hè lẫn thời tiết ẩm ướt mùa đông. Chúng tôi hy vọng thời tiết sẽ tốt lành cho chúng ta vào ngày này.

Đợt đầu nhận học sinh lớp Võ lòng và Mẫu giáo Học kỳ 3

Trường St. Joseph một lần nữa sẽ có đợt đầu nhận học sinh Võ lòng và Mẫu giáo vào đầu Học kỳ 3 năm nay. Những trẻ Võ lòng mới trong Học kỳ 3 của chúng tôi sẽ thay thế những em chuyển lên Mẫu giáo trong đợt đầu nhận Học kỳ 3 của chúng tôi. Một lớp mới sẽ được tạo ra cho lớp Võ lòng học kỳ 3 của chúng tôi, lớp học này sẽ nằm trong lớp học kế cạnh lớp R/1 hiện tại của chúng tôi. Tiêu chuẩn để bắt đầu học Võ lòng hoặc Mẫu giáo vào ngày học đầu tiên của Học kỳ 3 là trẻ em đủ 4 tuổi (Võ lòng) hoặc 5 tuổi (Mẫu giáo) trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 10 của năm đó. Trong Học kỳ 2, chúng tôi sẽ tổ chức ba buổi sáng tham quan chuyển tiếp cho trẻ Võ lòng và Trẻ Mẫu giáo mới với mục đích giúp đỡ sự khởi đầu mới của trẻ em. Số lượng đăng ký Võ lòng Học kỳ 3 của chúng tôi hiện là 25. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được 30 đơn đăng ký phù hợp với khả năng của chúng tôi.

Năm lãnh vực về Học tập Xã hội và Cảm xúc (SEL)

SEL liên quan đến việc phát triển khả năng hiểu biết và quản lý cảm xúc của chúng ta, thiết lập các mối quan hệ tích cực, phát triển sự đồng cảm với người khác, đặt ra và đạt được các mục tiêu cũng như cảm thấy hài lòng về bản thân.

Phương pháp tiếp cận SEL của Be You dựa trên mô hình được phát triển bởi việc [Cộng tác trong Học tập về Học thuật, Xã hội và Cảm xúc](#) (CASEL), một tổ chức được quốc tế công nhận trong lãnh vực nghiên cứu này.

Mô hình đề ra năm lãnh vực của kỹ năng xã hội và cảm xúc cần thiết cho sự phát triển sức khỏe tâm thần tốt. Mỗi lãnh vực kỹ năng này bao gồm một số yếu tố cụ thể. Việc giảng dạy có chủ đích về năng lực cũng rất quan trọng để thực hiện SEL hiệu quả, vì đây là những cơ hội cho trẻ em và thanh thiếu niên thực hành và khái quát hóa chúng.

Giảng dạy SEL hiệu quả nhất khi trọng tâm để giúp trẻ em và thanh thiếu niên học các kỹ năng từ mỗi lãnh vực để các em dần dần xây dựng các kỹ năng và kiến thức của mình trong suốt tiến trình học tập và đến trường sớm. Đó là một tiến trình liên tục ở tất cả các cấp trong năm.

Tin của Hiệu trưởng (tiếp theo)



Trong bản tin tiếp theo, tôi sẽ giải thích chi tiết hơn từng lãnh vực trong số năm lãnh vực của kỹ năng xã hội và cảm xúc.

Để tìm hiểu thêm về cách quý vị có thể hỗ trợ việc Học tập Xã hội và Cảm xúc cũng như Hạnh phúc của con em, hãy truy cập **Be You** (trước đây là Beyond Blue) <https://beyou.edu.au/dashboard/resources/fact-sheets>

Ngày không giảng dạy do nhà trường chỉ đạo – Thứ Sáu ngày 14 tháng Tư.

Theo Thỏa thuận Doanh nghiệp mới nhất được thảo luận giữa người sử dụng lao động và Công đoàn giáo viên quy định rằng từ năm 2023, giáo viên sẽ được hưởng thêm 40 giờ không giảng dạy mỗi năm. Để đáp ứng yêu cầu kỹ nghệ này và để giảm thiểu sự gián đoạn cho các gia đình của chúng ta, mỗi học kỳ sẽ kết thúc lúc 3 giờ chiều vào Thứ Năm của tuần lễ cuối cùng của học kỳ (trái ngược với 12g30 trưa vào Thứ Sáu của tuần lễ cuối cùng của học kỳ). Do đó, Thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 sẽ là Ngày Không Giảng Dạy do Nhà Trường Chỉ Đạo. Các giáo viên sẽ có mặt tại trường để làm việc trong các nhóm giảng dạy và học tập suốt cả ngày. Giáo viên sẽ lập kế hoạch và đặt trọng tâm nghề nghiệp của riêng họ trong ngày trái ngược với Ngày Học sinh Nghỉ học, khi việc lập kế hoạch được thực hiện bởi lãnh đạo của trường và trọng tâm được xác định bởi kế hoạch chiến lược của trường. OSHC sẽ mở cửa cho các gia đình cần dùng dịch vụ vào ngày này. Việc đặt chỗ trước rất cần thiết, vì vậy vui lòng gặp Mieke nếu quý vị cần đặt chỗ trước.

Những ngày quan trọng

Tôi muốn quý vị chú ý đến những ngày quan trọng sau đây:

Thứ Sáu ngày 7 tháng 4 – Ngày lễ Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Hai ngày 10 tháng 4 – Thứ Hai Phục Sinh

Học kỳ 1 kết thúc – 3g chiều Thứ Năm ngày 13 tháng 4

Học kỳ 2 bắt đầu – 8g45 sáng Thứ Hai ngày 1 tháng Năm.

Ứng dụng Skool Bag

Để cập nhật những gì đang diễn ra trong trường của chúng ta cùng với các sự kiện sắp tới của trường, tại sao quý vị không tải xuống **Ứng dụng Skool Bag** từ App Store vào điện thoại di động của mình. Sau khi tải xuống, chỉ cần tìm kiếm Trường St Joseph, Ottaway và thêm vào trang Skool Bag của quý vị. Nhiều phụ huynh của trường hiện đang sử dụng **Ứng dụng Skool Bag** để cập nhật những gì đang diễn ra trong trường của chúng ta.

Ngoài ra, mục **Tin tức và Sự kiện** trên trang mạng của trường được cập nhật thường xuyên để giúp cho các gia đình theo dõi những gì đang diễn ra trong trường.

Cầu xin tình yêu của Chúa Phục Sinh ở cùng chúng ta trong Tuần Thánh và Mùa Phục Sinh.

Cùng hợp tác làm việc với quý vị.

Shaun O'Leary.

Tin của APRIM

Chương trình Bí tích

Như đã thông báo vào năm ngoái, chúng tôi sắp bắt đầu nhóm Chương trình Bí tích năm 2023 của trường. Trẻ em Công giáo từ Lớp 3 đến Lớp 6 có thể được ghi tên để chuẩn bị cho các phép Bí tích Hòa giải, Rửa lễ Lần đầu và Thêm Sức. Chúng tôi hiện có một nhóm nhỏ, vui lòng cho tôi biết nếu quý vị muốn con em mình tham gia vào chương trình. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp hoặc qua email với tôi, smccullough@stjotto.catholic.edu.au

Những lời Cầu nguyện và Lễ phụng vụ trong Tuần Thánh 3-6 tháng 4 và 11 tháng 4



Mỗi ngày trong Tuần lễ 10 và Thứ Ba của Tuần lễ 11, chúng ta sẽ có một buổi Cầu nguyện Tuần Thánh trong sân trường. Thật tuyệt vời nếu phụ huynh và ông bà tham gia cùng chúng tôi trong tuần này. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp quý vị sau đây:

Thứ năm ngày 6 tháng 4	Lớp 4/5 và 5/6 Chúa Giêsu trong Vườn và Thứ Sáu Tuần Thánh – Rửa Đàng Thánh Giá từ 2g30 chiều trong sân
Thứ ba ngày 11 tháng 4	Lễ Phục sinh – lớp 2/3 lúc 8g45 sáng trong sân

Tin của Văn phòng

Giấy Báo học phí đã được gửi cho các gia đình vào thứ Sáu tuần trước. Các Giấy Báo này cho thấy kết số tính đến Thứ Năm ngày 30 tháng Ba.

NHẮC NHỞ: Học phí HỌC KỲ 1 phải đóng vào ngày cuối cùng của học kỳ, Thứ Năm, ngày 13 tháng Tư.

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí của mình, vui lòng dành thời gian gặp tôi để chúng tôi có thể điều chỉnh kế hoạch phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của quý vị.

Trường St Joseph hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu của tất cả các gia đình và vì thế, chúng tôi khuyên phụ huynh đến gặp Hiệu trưởng hoặc Giám đốc Tài chính của chúng tôi để hỗ trợ quý vị nếu chúng tôi có thể làm được.

Lịch của trường

Học kỳ 1/2, 2023

Tháng 4		Tháng 5		Tháng 6	
7	Thứ sáu Tuần thánh (ngày lễ)	1	Học kỳ 2 Bắt đầu lúc 8g45 sáng	5	Ngày học sinh được nghỉ học
10	Thứ Hai Phục Sinh (ngày lễ)	15	Chuyến du ngoạn lớp 6 Hành trình Emmaus		
13	Học kỳ 1 kết thúc lúc 3 giờ chiều				
14	Ngày không giảng dạy do nhà trường chỉ đạo—OSHC có mở cửa				

Fast For Football

Speed and endurance school holiday clinic

Hosted by Grange Track Squad

April school holidays

Venue: Port Adelaide Athletics Club

Week 1: Tuesday April 18 & Thursday April 20

Week 2: Monday April 24 & Wednesday April 26

10am – 12pm

\$20 per session

For athletes aged 10+ looking to increase their speed and endurance for any sport. Each session will be led by Grange Track Squad and PAAC coach Ian Burge. Ian is a Level 3 qualified coach and has 30 year's experience as a Primary School PE teacher. He will be joined by other coaches including SA state team representatives.

Sessions will include:

- Warm Up
- Analysis of current technique
- Sprint technique development
- Break to rest and re-fuel
- Endurance running
- Plyometrics and core strength exercises
- Games for fun and fitness

To register or for further information email:
ianburge71@gmail.com
<https://www.facebook.com/GrangeTrackSquad/>



HOLIDAY PROGRAMS

ADELAIDE Strikers

PORT ADELAIDE
RESERVE

THURSDAY 20TH & FRIDAY 21ST
APRIL

9:30AM – 12:00PM

\$65



TO REGISTER PLEASE
SCAN THE QR CODE OR
VISIT THE WEBSITE BELOW

SCAN ME

<https://www.adelaidestrikers.com.au/holidayprograms/wwcb>



REGISTER NOW

Term 2, 5:00pm
@ 36ers Arena
Thursday Nights



REGISTER NOW

Term 2, 1:00pm
@ StClair Rec Center
Saturday Afternoons

